



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
Ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri KDC 6, 7
trước kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện

Tại Hội nghị TXCT trước Kỳ họp thứ Tư, ngày 17/6/2017, có 05 cử tri tham gia phát biểu với tổng số 17 ý kiến; Trong đó có 12 ý kiến đã được giải quyết, trả lời thỏa đáng tại Hội nghị TXCT, còn 05 ý kiến Tổ đại biểu số 4 đã tiếp thu và đề nghị UBND huyện giải trình tại Kỳ họp thứ Tư, kết quả như sau:

STT	Cử tri	Ý kiến cử tri	Kết quả giải quyết
1	Ông Lê Đức Ái – KDC số 6	Tình trạng mất an ninh – trật tự, đậu xe, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực vật tư cũ (lô K, đối diện chợ tạm), đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm.	Sau kỳ họp thứ Tư, Thường trực và Ban Pháp chế HĐND huyện đã có ý kiến với UBND huyện rất nhiều về vấn đề này. UBND huyện có xây dựng Kế hoạch cao điểm đi giải tỏa, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn huyện, tuy nhiên khi kiểm tra thì các trường hợp buôn bán hàng rong và các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực vật tư cũ - lô K đều đồng ý trả lại vỉa hè theo quy định, tuy nhiên sau đó vẫn tái lấn chiếm (chưa hiệu quả). UBND huyện vẫn đang tiếp tục chỉ đạo xử lý tình trạng này.
2	Ông Lê Đức Ái – KDC số 6	Đề nghị tiến hành kiểm tra, xử lý những người buôn bán tại chợ tạm mà không có giấy phép kinh doanh hoặc buôn bán những mặt hàng không đúng theo giấy phép kinh doanh đã đăng	Qua kiểm tra, rà soát thì các hộ tiểu thương tại Chợ tạm đều kinh doanh đúng mặt hàng theo giấy phép kinh doanh. Riêng một số hộ đã chuyển đổi ngành nghề kinh doanh hoặc kinh doanh theo phương án bố trí sắp xếp của Ban Quản lý chợ mà các tiểu thương đã đăng ký trước khi chuyển qua Chợ tạm, vì vậy có một số hộ tiểu thương buôn bán không đúng với giấy phép kinh doanh ban đầu; Ban Quản lý chợ đã hướng dẫn các hộ làm lại giấy phép kinh doanh theo quy định. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính -

		ký.	Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 thường xuyên kiểm tra, tham mưu UBND huyện xử lý đối với trường hợp vi phạm theo quy định. (Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 13/7/2017 của UBND huyện)
3	Ông Nguyễn Khắc Lợi – KDC số 7	Người dân phản ánh lại có tình trạng thanh niên tụ tập đua xe tại tuyến đường từ chợ xuống Nghĩa trang Hàng Dương. Đề nghị cơ quan chức năng theo dõi, xử lý.	<p>Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Kinh tế, Công an huyện, Đội Thanh tra giao thông, BQL CTCC kiểm tra, rà soát. Kết quả như sau:</p> <p>Lực lượng Cảnh sát giao thông qua công tác tuần tra, kiểm soát thì trên địa bàn có một số phương tiện rú ga, bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn về tiếng ồn nên gây ồn ào trong khu dân cư chứ không phải là tổ chức đua xe như tin báo. Tuy vậy, để phòng ngừa vấn đề đua xe xảy ra và giữ vững trật tự ATGT, tạo sự an toàn cho người dân, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra vào ban đêm trên các tuyến đường trong khu trung tâm đặc biệt là trên 2 tuyến đường Phạm Văn Đồng và Nguyễn Văn Linh. Qua công tác tuần tra kiểm soát, đã phát hiện và tiến hành xử lý 7 trường hợp vi phạm bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn về tiếng ồn.</p> <p>Lực lượng Cảnh sát giao thông qua công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện có một số phương tiện rú ga, bộ phận giảm thanh không đúng quy chuẩn về tiếng ồn nên gây ồn ào trong khu dân cư, chứ không phải tổ chức đua xe như phản ánh của cử tri. Tuy vậy, để ngăn ngừa vấn đề đua xe xảy ra, giữ vững trật tự ATGT và tạo sự an toàn cho người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra vào ban đêm trên các tuyến đường khu trung tâm, đặc biệt là 02 tuyến đường Phạm Văn Đồng và Nguyễn Văn Linh. Qua công tác tuần tra đã phát hiện và xử lý 07 trường hợp vi phạm về bộ phận giảm thanh không đảm bảo tiêu chuẩn về tiếng ồn theo quy định (tại Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 13/7/2017 của UBND huyện).</p>

4	Ông Nguyễn Khắc Lợi – KDC số 7	Hiện nay dân cư trên địa bàn huyện ngày càng đông, vì vậy ngay từ đầu cần phải quy hoạch từng khu vực cụ thể,...để người dân biết xây dựng cho đồng bộ, phù hợp.	<p>Ý kiến này đã được UBND huyện ghi nhận và giải trình như sau: Khu vực này, hiện nay Quy hoạch phân khu 1/2000 đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt. Tuy nhiên để xác định quy mô xây dựng, kiến trúc của công trình thì phải căn cứ vào Quy hoạch chi tiết 1/500, hiện nay UBND huyện mới vừa tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ từ Ban Quản lý phát triển Côn Đảo, Quy hoạch chi tiết 1/500 đang được đề xuất giao cơ quan chức năng tiếp tục triển khai.</p> <p>- Để giải quyết cho người dân, hiện nay UBND huyện đang giải quyết cho các hộ dân có đất ở trong khu vực này dưới hình thức làm nhà có thời hạn (nhà tạm), có kết cấu khung cột bằng sắt, mái vách lợp tôn, tường gạch xây thô (không sử dụng kết cấu khung cột bê tông cốt thép), công trình có tuổi thọ dưới 20 năm nhằm giải quyết bức xúc, khó khăn về chỗ ở cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn trong thời gian chờ Quy hoạch chi tiết 1/500.</p>
5	Ông Trần Xuân Đức – KDC số	Cử tri đề nghị cơ quan chức năng của huyện quản lý chặt chẽ và tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, tránh để dây dưa kéo dài mất lòng tin của người dân.	<p>HĐND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri, trong thời gian qua luôn giám sát chặt chẽ đối với UBND huyện vấn đề này.</p> <p>Hiện nay UBND huyện đã kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện, đang hoàn chỉnh thủ tục, tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm đã xử phạt VPHC nhưng chưa khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu theo quy định.</p>

Tổ trưởng TĐB
(Đã ký)
Phạm Thị Mỹ Tố Uyên